

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.04 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 32.98 - 33.08 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 33.04 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มทรงตัว ตลาดรอผลประชุม G20 ที่อาจมีความคืบหน้า trade war ในเชิงบวกหนุนเงินไหลเข้าเอเชีย คาดกรอบวันนี้ 32.98 - 33.08 บาท

* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้น 0.3% ด้วยความหวังว่าอาจมีการหารือกันระหว่างสหรัฐและจีนในช่วงการประชุมจี 20 ที่กำลังจะมาถึง ขณะที่นักลงทุนก็จับตาไปที่ความคิดเห็นของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐเรื่องความเร็วในการขึ้นดอกเบี้ยตลอดสัปดาห์นี้

ล่าสุด คณะกรรมการหลายท่านมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความเปราะบางมากขึ้น ทำให้ตลาดคาดว่าเฟดอาจส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากเดือนธันวาคมนี้ แม้ราคาน้ำมันจะเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดรอบปีแล้ว แต่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปียังทรงตัวอยู่ที่ระดับ 3.06% เนื่องจากผู้ค้าส่วนใหญ่อยู่ในภาวะระมัดระวังตัวก่อนแถลงรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐครั้งล่าสุดในช่วงคืนวันพฤหัสบดี

เขากล่าวว่า ด้านค่าเงินบาทมีความเคลื่อนไหวไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นแรงขายของผู้ส่งออกในระดับเหนือ 33 บาท/ดอลลาร์ จึงทำให้เงินบาททรงตัวในกรอบแคบ ขณะที่ผู้ค้าเงินส่วนใหญ่ในตลาด กำลังรอความคืบหน้าของการประชุมจี 20 ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์ โดยมองว่า ข้อตกลงทางการค้าจะส่งผลให้ตลาดเปิดรับความเสี่ยง (Risk On) และน่าจะมีเงินทุนไหลกลับเข้าเอเชียอีกครั้ง คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 32.98-33.08 บาท

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.36 จากวานนี้ 97.06

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,220.92 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 735.98 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 33.018 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS